

được 14 đảng viên. Đảng ủy xã Đồng Hóa được huyện ủy Kim Bảng công nhận là đảng bộ 4 tốt.

Trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 — 1965, Đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa đã phấn đấu không mệt mỏi làm thay đổi bộ mặt quê hương, xây dựng được nhiều cơ sở vật chất cho CNXH, ngày một cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng Hóa đã trưởng thành, vững vàng đi lên để thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch mới trong thời kỳ vừa xây dựng, chiến đấu bảo vệ quê hương vừa chi viện sức người sức của cho đồng bào miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tay sai.

2. Xây dựng CNXH đồng thời chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ và chi viện cho cách mạng miền Nam, tiến tới hòa bình, thống nhất Tổ quốc (1965 — 1975)

Đầu những năm 60 sau đồng khởi và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời, cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Đế quốc Mỹ từ thực hiện chiến tranh đặc biệt phải chuyển sang chiến tranh cục bộ. Năm 1964 chúng ồ ạt đưa quân vào miền Nam Việt Nam, và đến năm 1965 thì hơn 50 vạn lính Mỹ và chư hầu đã có mặt ở miền Nam nước

ta hòng bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Cuộc chiến tranh không tuyên bố bắt đầu bước vào giai đoạn gay go ác liệt. Song đế quốc Mỹ đã vấp phải sự tiến công quyết liệt của quân và dân ta ở miền Nam với những chiến thắng lừng lẫy như: Bầu Bàng, Plây Me, Củ Chi, Ấp Bắc v.v... miền Nam trở thành tiền tuyến lớn, miền Bắc trở thành hậu phương lớn của cả nước.

Chính vì vậy đế quốc Mỹ và lũ tay sai có nhiều âm mưu xảo quyệt và thâm độc. Ngày 5-8-1964 chúng gây ra sự kiện vịnh Bắc bộ, lấy cớ đánh phá miền Bắc hòng triệt phá sự chi viện của miền Bắc với miền Nam, tiêu diệt hậu phương lớn XHCN.

Trước nguy cơ đó, Trung ương Đảng đã ra nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ mới.

— Tăng cường công tác phòng thủ, giữ vững trị an, sẵn sàng chiến đấu.

— Ra sức đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.

— Tích cực củng cố miền Bắc về mọi mặt.

Chấp hành nghị quyết của Trung ương Đảng, ngay từ đầu năm 1965 huyện ủy Kim Bảng đã mở hội nghị chính huấn cán bộ, đảng viên, đồng thời phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhân dân quán triệt sâu sắc



Hệ thống giao thông công trình đổi mới quê hương

nhiệm vụ mới của giai đoạn quan trọng này. Sau khi được quán triệt và học tập, đảng bộ xã Đồng Hóa về tổ chức cho nhân dân học tập, củng cố niềm tin, để mọi người có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Khẩu hiệu hành động cho tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện trong tình hình mới là: “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Đồng Hóa đã có nhiều phong trào cách mạng sôi nổi. Mỗi người làm việc bằng hai”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, để cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Do vị trí đặc điểm của xã Đồng Hóa là nơi xa các tuyến đường giao thông, xa các trung tâm chiến lược quan trọng, nên Đồng Hóa là nơi căn cứ an toàn cho hậu phương trong giai đoạn đánh Mỹ. Đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa đã nhận thức rõ trách nhiệm và một lần nữa xứng đáng với nhiệm vụ cách mạng của mình.

Đảng bộ họp ra nghị quyết xác định:

— Tăng cường đẩy mạnh sản xuất, thâm canh giới để tăng năng suất cây trồng.

— Củng cố trật tự trị an thôn xóm.

— Sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho miền Nam.

— Làm khu căn cứ an toàn cho các cơ quan cấp trên về sơ tán hoặc bộ đội về đóng quân tại xã nhà.

Nhiệm vụ của xã rất khẩn trương và nặng nề. Chúng ta đã tiến hành nhiều công việc cùng một lúc.

Chúng ta đã bắt tay vào việc cải tiến quản lý HTX nông nghiệp vòng 2. Các thôn đã trở thành HTX nông nghiệp toàn thôn, với mục tiêu phấn đấu trong nông nghiệp là: 5 tấn thóc, 2 con lợn, 1 ha cho một lao động. Chúng ta đã phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ Nhà nước với chỉ tiêu: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Đồng Hóa đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật thâm canh cây lúa như cải tạo và quy hoạch lại các hệ thống thủy lợi, quy hoạch lại đồng ruộng, thành lập nhiều đội .khoa học kỹ thuật để xây dựng trại chăn nuôi, tổ lọc giống, chọn giống, mở mang ngành nghề như lò nôi, lò gạch, lò vôi... Chính vì thế chúng ta đã xây dựng được nhiều cơ sở vật chất CNXH như: trường học, nhà trẻ, trạm xá, các công trình phúc lợi khác v.v...

Chúng ta đã mạnh dạn đưa giống mới vào đồng ruộng như các giống: NN8, Mộc tuyền, Chân châu lùn, Bao thai, thay thế các giống cũ như: Thông, Ré để có năng suất cao hơn. Các HTX còn thành lập các tổ, đội bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh cho cây

lúa. HTX Liên Phương (Phương Xá) là lá cờ đầu của toàn xã trong nông nghiệp. Năng suất luôn dẫn đầu toàn xã mỗi sào bình quân đạt 100 --- 120 kg.

Các trại chăn nuôi cũng phát triển có lúc trại chăn nuôi đã có hơn 200 đầu lợn các loại.

Ngoài ra các phong trào khác đều phát triển. Thôn nào cũng có tổ phụ lão trồng cây ở dọc hai bên đường làng, bờ mương máng khu công cộng trồng các loại phi lao, xà cừ, bạch đàn, xoan v.v... góp phần làm sạch đẹp quê hương và lấy gỗ xây dựng kho tàng, trụ sở, trường học.

Dân quân tự vệ hàng năm đều được huấn luyện, tập quân sự để trực chiến và sẵn sàng chiến đấu. Đoàn thanh niên là nòng cốt trong phong trào "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Phong trào thanh niên ba sẵn sàng đã sôi nổi khắp nơi: "Sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì". Hàng trăm thanh niên Đồng Hóa đã lên đường đi đánh Mỹ, đi thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn.

Công việc ở quê hương phần lớn do các mẹ, các chị đảm nhiệm. Nhiều người đã đảm đang việc nước, việc nhà cho chồng con yên tâm lên đường cứu nước. Nhiều đảng viên đoàn viên thanh niên nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu đã hăng hái lên đường tòng quân

giết giặc. Nhiều đồng chí đã làm cán bộ chủ chốt của xã cùng lên đường đánh Mỹ trong những năm tháng hào hùng này của dân tộc. Tháng 7 năm 1965 Đồng Hòa cử đoàn thanh niên xung phong vào tuyến lửa Quảng Bình mở đường trường sơn quyết thắng với tổng số 30 người phần lớn là nữ thanh niên ở độ tuổi từ 18 đến 20.

Chỉ tính riêng trong thời gian từ 1965 đến 1975 Đồng Hòa đã cử 648 thanh niên lên đường đi đánh giặc với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, trong khí thế hào hùng của dân tộc sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai.

Tháng 2-1965 các tổ trực chiến máy bay được thành lập ở cả 5 thôn với khẩu hiệu: “Chắc tay cây tay súng vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu bắn máy bay Mỹ”, dân quân xã Đồng Hòa đã góp phần vào lưới lửa phòng không dày đặc của quân và dân miền Bắc đánh trả nhiều đợt máy bay giặc Mỹ đến xâm phạm vùng trời quê hương. Nhiều trận địa, hầm hào được xây dựng, nhà nào cũng đào hầm trú ẩn để bảo toàn về người và của.

Trong những năm 1966 — 1967 giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc, ở các nơi như: Phủ Lý, Quế, Nhật Tựu, cầu Rẽ... cũng bị máy bay giặc Mỹ tập trung ném bom bắn phá ác liệt. Trước

tình hình đó, chúng ta vẫn không ngừng phát triển văn hóa giáo dục. Cha mẹ học sinh cùng chính quyền đã xây dựng nhiều lớp học ở từng thôn xóm, dưới những lũy tre xanh có hầm hố vững chắc đảm bảo an toàn cho con em học tập, các em tới trường đều đội mũ rơm che đầu, vì vậy không có em nào phải bỏ học. Kết quả học tập vẫn đảm bảo sĩ số lên lớp. Nhiều em sau này đã vào các trường trung đại học, tốt nghiệp ra trường đã đi nhận công tác ở khắp mọi miền đất nước.

Trong khi các nơi bị giặc Mỹ điên cuồng đánh phá thì Đồng Hóa lại là khu căn cứ an toàn cho các cấp các ngành của cơ quan huyện về sơ tán. Năm 1966 UBND huyện đã sơ tán về Đồng Hóa, Đảng bộ và nhân dân đã tạo mọi điều kiện cho ủy ban huyện làm việc. Đồng thời trường cấp III Kim Bảng cũng chọn Đồng Hóa là nơi an toàn, xây dựng trường lớp cho học sinh toàn huyện về học tập. Nhiều đơn vị bộ đội đã về đóng quân tại xã. Đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa luôn luôn tỏ rõ tinh thần yêu nước của mình. đùm bọc, chở che giúp đỡ các cơ quan, đoàn thể và quân đội. Mặc dầu đời sống của nhân dân trong xã còn khó khăn, thiếu thốn nhưng phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa đã giúp đỡ quân đội bằng nhiều hình thức của cải vật

chất cũng như tinh thần. Nhiều gia đình chật chội cũng đón bộ đội về nhà, nhường giường chiếu cho anh em nằm nghỉ. Năm 1966— 1967 nhân dân ta đã ủng hộ bộ đội Trung Quốc ở núi Cấm (Thị Sơn) hàng trăm cây tre, tranh rạ để làm lán trại.

Tuy Đồng Hóa là nơi được gọi là an toàn, song cũng phải chịu đựng những quả bom giặc Mỹ trút xuống quê hương, gây tổn thất về người và của cho nhân dân ta. Ngày 18-3-1967 chúng đã ném bom xuống cánh đồng Thượng Mang (khu xóm mới) của thôn Phương Xá nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 16-5-1967 Mỹ đã ném bom bị xuống khu vực chùa Yên Lạc, Vườn đông thôn Lạc Nhuế làm chết 3 người, bị thương 20 người.

Nhân dân Đồng Hóa ghi sâu mối thù không bao giờ quên với bọn xâm lược Mỹ.

Ngoài công tác phòng chống chiến tranh bằng không quân của giặc Mỹ, nhân dân Đồng Hóa đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Phần lớn các gia đình liệt sỹ, thương binh được ưu tiên mua lương thực cân đối với giá Nhà nước qui định. Chính quyền và các tổ chức mặt trận, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi và trợ cấp khó khăn cho vợ con liệt sỹ. Các cháu được ưu tiên học hành, chọn đi học chuyên nghiệp, học nghề, hoặc đi lao động ở nước ngoài. Vợ liệt sỹ bộ



Đồng chí **ĐÌNH CÔNG TOÀN**
Bí thư Đ.U 1979 -- 1989



Đồng chí **KHỔNG VĂN CƠ**
Bí thư Đ.U 1989 -- 1991



Đồng chí
DƯƠNG VĂN THẠCH
Bí thư Đ.U 1993 -- 1995



Đồng chí **TRẦN TUẤN QUÁT**
H.U.V, Bí thư Đ.U
1995 -- 2000

đội được làm thêm ở các trại chăn nuôi, được bồi dưỡng làm cán bộ đội sản xuất hoặc các tổ chức quần chúng.

Trong các đợt bộ đội về đóng quân hội mẹ chiến sĩ, hội phụ nữ thường xuyên thăm hỏi những chiến sĩ bị đau yếu, động viên các anh yên tâm công tác. Đoàn thanh niên xã cũng tổ chức cho 5 chi đoàn thanh niên kết nghĩa với các chi đoàn thanh niên bộ đội để động viên, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi tình quân dân thật thấm thiết dung như câu nói: "Quân với dân như cá với nước".

Trong những năm tháng hào hùng đánh Mỹ, công tác văn hóa thông tin tuyên truyền được Đảng bộ và chính quyền coi trọng. Mỗi chi đoàn thanh niên đều hăng hái, sôi nổi hoạt động thông tin tuyên truyền như kẻ khẩu hiệu, phát thanh buổi tối đưa tin về sản xuất, chiến đấu của nhân dân cả nước. Nội bật nhất là hoạt động văn nghệ của thôn Phương Xá, năm nào cũng được đi dự hội diễn văn nghệ của huyện, tỉnh và đều giành được giải cao, nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Sở Văn hóa thông tin.

Trong giai đoạn lịch sử chống Mỹ cứu nước, nhân dân Đồng Hóa vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu đồng thời chi viện sức người, sức của cho tuyến tuyến lớn. Bất kỳ nhiệm vụ nào Đảng bộ và nhân dân Đồng

Hóa cũng đều hoàn thành một cách xuất sắc, trên tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt".

Với quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, năm 1975 Trung ương Đảng đã nhanh chóng nắm bắt và chớp được thời cơ mở cuộc tổng tấn công mùa xuân 1975 lịch sử. Đây là một cuộc tấn công to lớn với quy mô chưa từng có trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc cuộc chiến tranh do thực dân Pháp -- Đế quốc Mỹ gây ra trên đất nước ta kéo dài suốt 30 năm giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày 30-4-1975 đã trở thành ngày hội của cả dân tộc. Ngày đất nước được thống nhất trọn vẹn, non sông thu về một mối, đánh dấu một mốc son lịch sử vô cùng vẻ vang và trọng đại của dân tộc Việt Nam anh hùng. Nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Đồng Hòa nói riêng rất phấn khởi tự hào.

Tổng kết lịch sử chống Mỹ cứu nước của quê hương xã Đồng Hòa đã đóng góp phần đáng kể vào sự nghiệp hòa bình, thống nhất của cả dân tộc. Đồng Hòa đã tiễn đưa 648 người con ưu tú của mình lên đường tham gia cầm súng đánh Mỹ, 176 thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn quyết thắng. Toàn xã có 134 người con đã hiến dâng trọn cuộc đời mình

cho Tổ quốc, 49 người hy sinh một phần xương máu và mang trong mình bệnh tật đang được hưởng chế độ.

Đó là sức người, còn về mặt của cải vật chất riêng trong 10 năm chống Mỹ (từ 1964 — 1975) chúng ta đã đóng góp 3 triệu tấn thóc nghĩa vụ, 650.000 tấn thịt lợn và nhiều vật chất khác cho Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của trên giao phó.

Đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa rất tự hào về những thành tích của mình. Chúng ta đã viết nên những trang sử hào hùng của quê hương, đồng thời chuẩn bị bước sang giai đoạn mới — giai đoạn hòa bình xây dựng quê hương.

CHƯƠNG IV

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỒNG HÓA ĐI LÊN XÂY DỰNG CNXH ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN NGÀY MỘT ẨM NO HẠNH PHÚC (1975 — 1995)

Nhìn lại một chặng đường lịch sử (1930 — 1975) từ khi có Đảng, Tổ quốc Việt Nam ta đã vượt qua bao gian nguy, thử thách trong việc giữ nước và dựng nước. Ở thời kỳ nào nhân dân ta cũng giành được những thắng lợi vẻ vang. Đó là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta càng ghi nhớ công ơn trời biển của Đảng và Bác Hồ đã đem lại hòa bình, tự do, độc lập, thống nhất cho đất nước.

Nhân dân xã Đồng Hóa rất phấn khởi tự hào về những truyền thống vẻ vang đó, nguyện đem hết sức mình phấn đấu cho công cuộc xây dựng CNXH trên quê hương.

Từ sau đại thắng mùa xuân 1975, cả nước ta đã bắt tay vào công cuộc xây dựng lại đất nước ta: “To đẹp

hơn, đàng hoàng hơn” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Nhiệm vụ chủ yếu của đất nước ta trong giai đoạn này là: “Xây dựng thành công CNXH” và “Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (1). Đây là hai nhiệm vụ chiến lược vừa cơ bản vừa cấp bách của cách mạng nước ta.

Nhiệm vụ đó đã từng bước được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Đảng và quyết định của Nhà nước. Nghị quyết của Đảng lần thứ 5, 6 đã đi sâu vào cuộc sống chính trị xã hội của mỗi địa phương, từng cơ sở Đảng, nhằm biến nó thành những hiện thực của cuộc sống

Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Hóa lại cùng cả nước viết tiếp trang sử mới của thời kỳ dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy Kim Bảng, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Hóa đã phấn đấu vượt lên qua thời gian năm tháng trở thành một xã tiên tiến toàn diện.

Nghị quyết của Đảng bộ Đồng Hóa 1976 -- 1977 đã ghi rõ: “Phấn đấu đưa Đồng Hóa trở thành một

(1) Sách đã dẫn TCCS tháng 4-1986, trang 9.

đơn vị giỏi về thâm canh, đưa nông nghiệp tiến lên một bước sản xuất lớn XHCN”.

Để thực hiện Nghị quyết đó, năm 1976 xã sát nhập 3 HTX nông nghiệp là: HTX Phương Xá, Yên Lạc, Đồng Phương thành 1 HTX nông nghiệp Đồng Tâm. Do đặc điểm của thôn Lạc Nhuế dân số đông, chiếm 40% dân số toàn xã nên vẫn giữ nguyên là HTX nông nghiệp Lạc Nhuế. Như vậy, lúc này xã Đồng Hóa có hai HTX nông nghiệp.

Lúc đầu cán bộ xã viên của mỗi thôn có nhiều băn khoăn lo lắng việc sát nhập như vậy có đảm bảo được sự đoàn kết hay không? Cơ sở vật chất, tư liệu sản xuất của mỗi đơn vị đã mua sắm được trong thời gian qua sẽ như thế nào? Có xảy ra cục bộ địa phương không?

Nắm bắt được những băn khoăn của dân, Đảng bộ Đồng Hóa đã quán triệt nghị quyết tới từng chi bộ, từng đội sản xuất. Giải thích đả thông những biểu hiện và tư tưởng lệch lạc đồng thời tuyên truyền con đường làm ăn lớn XHCN trong giai đoạn hiện nay, nhằm tạo điều kiện cho việc thủy lợi hóa, cơ giới hóa trong nông nghiệp. Từ đó đã gây được niềm tin trong nhân dân. Qua một thời gian thực tế đã chứng minh, sản xuất được giữ vững, nhân dân các thôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hơn, nhất là mỗi khi thời vụ đến,



Trường phổ thông cơ sở xã Đồng Hóa.



GHÙA PHƯƠNG XÁ

Nơi thành lập chi bộ đầu tiên của xã Đồng Hóa

đội giúp đỡ nhau về giống, vốn, sức kéo... không khí làm ăn ngày một sôi động phấn khởi, không có hiện tượng tiêu cực, bi quan xảy ra.

Trước sự chuyển biến tích cực của nông nghiệp cả nước, huyện đã có chủ trương mỗi xã là một hợp tác xã để tiếp tục có điều kiện chỉ đạo sát hơn, kịp thời hơn, bỏ được nhiều khâu trung gian không cần thiết. Đồng thời đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng được thuận tiện, nhanh chóng, tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Năm 1978 Đồng Hóa lại sát nhập 2 HTX Đồng Tâm và Lạc Nhuế thành hợp tác xã toàn xã lấy tên là HTX nông nghiệp Đồng Hóa.

Trong giai đoạn này, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp vẫn đang ngự trị trong cuộc sống, những khó khăn, yếu kém của cơ chế cũng đã bộc lộ rõ. Nhân dân thiếu phấn khởi yên tâm lao động, tất cả đều trông chờ vào Nhà nước. Đặc biệt nổi cộm lên ở thôn Lạc Nhuế: Dân không thiết tha với đồng ruộng, phần lớn bỏ đi buôn, năng suất lúa thấp hơn so với các thôn Phương Xá, Yên Lạc. Xuất phát từ đó mà việc sát nhập HTX toàn xã đã giúp được Lạc Nhuế cấy cày kịp thời vụ, hết diện tích, kéo năng suất lúa của toàn xã đạt xấp xỉ 5 tấn/ha.

Trong việc thực hiện đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng, chúng ta còn nhiều thiếu sót, cần

phải khắc phục, nhiều vấn đề của bản thân nông nghiệp: cơ cấu vụ mùa, cơ cấu cây trồng, giống, phân bón, thuốc trừ sâu và những vấn đề khác có liên quan tới nông nghiệp (như chính sách giá cả, thu mua nông sản, chế biến, vận tải) chưa được giải quyết kịp thời. Vốn đầu tư cho nông nghiệp ít, chưa tập trung đúng mức vào các khâu then chốt, chưa đầu tư đồng bộ theo chiều sâu. Đặc biệt trong công tác quản lý lãnh đạo, đội ngũ cán bộ còn yếu kém, chưa theo kịp sự đi lên nên nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn.

Chính vì thế, với chủ trương của Đảng ủy, nguyện vọng của nhân dân trong xã và được sự giúp đỡ của huyện, năm 1980 HTX Đồng Hóa lại chia ra làm 3 HTX:

HTX nông nghiệp Bắc Đồng (Lạc Nhuế)

HTX nông nghiệp Trung Đồng (Yên Lạc và Phương Xá)

HTX nông nghiệp Nam Đồng (Đồng Lạc và Phương Lâm)

Từ qui mô HTX nhỏ này mà ban quản lý hợp tác xã mới đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành và đi sát với từng đội sản xuất. Đồng thời các HTX đã mạnh dạn chủ động dựa kỹ thuật thâm canh vào nông nghiệp, chủ yếu là đưa giống mới.

Giữa lúc đó Trung ương Đảng đã kịp thời đưa ra Chỉ thị 100 về khoán sản phẩm trong nông nghiệp tới từng nhóm, hộ xã viên, đó là một chỉ thị đáp ứng được lòng mong đợi của nông dân nên nhanh chóng trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất ở nông thôn.

Chỉ thị 100 của Trung ương Đảng đã có một sức hấp dẫn khá lớn, đủ sức thuyết phục những người nông dân bao đời gắn bó với đồng ruộng, chấm dứt tình trạng đánh kẻng chấm công, rong công phóng điểm. Bộ máy quản lý trong các HTX được tinh giảm hơn, sức lao động được giải phóng, tận dụng, khai thác. Từ nay phá vỡ sự chây ì kìm hãm phát triển trong sản xuất nông nghiệp.

Năm 1981 HTX nông nghiệp Trung Đồng, lần đầu tiên bước qua cửa ải 5 tấn thóc/ha. Sự kiện này, đánh dấu một mốc son trong lịch sử thâm canh nông nghiệp trên vùng đất chiêm trũng chua phèn lầy thụt. Nó nổi bật lên như một điểm sáng trong nông nghiệp của huyện Kim Bảng.

Khoán mới đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của mỗi con người. Đối với Đồng hóa là một xã nông nghiệp thuần túy cho nên đảng bộ và ban quản lý HTX đã có nhiều cuộc họp bàn luận rất sôi nổi. Vấn đề khoán 100 cũng còn phải có thời gian thử thách

chứng minh: khâu nào là xã viên lo, khâu nào là HTX lo, không phải cứ giao ruộng khoán cho xã viên là xong. Đi đôi với việc khoán diện tích các khâu khác như: giống cây trồng, thuốc trừ sâu, phân bón thì sao? Đồng Hóa đã làm tốt những vướng mắc trên, nên đã thúc đẩy được sản xuất. Kết quả cả 3 HTX đều đạt những thành tích khá. Hoàn thành các khâu giao nộp nghĩa vụ với Nhà nước. Bình quân toàn xã đã đạt 4,8 tấn/ha. Nông nghiệp của Đồng Hóa lại tiếp tục khởi sắc đi lên và phát triển.

Xưa kia Đồng Hóa vốn là quê hương của đồng trắng nước trong, chiêm khe, mùa thối, quanh năm chỉ cấy có một vụ. Giờ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức lao động siêng năng cần cù của người dân Đồng Hóa chúng ta đã cải tạo đồng ruộng từ chua phèn lầy thụt, trở thành mảnh đất xanh tươi màu mỡ. Năm 1986, lần đầu tiên cây ngô đông đã được đưa vào trồng trên mảnh đất của HTX Trung đông. Qua một hai vụ đã chứng minh được rằng: Mạnh dạn áp dụng các biện pháp kỹ thuật với tinh thần dám nghĩ dám làm chúng ta đã làm nên tất cả. Từ năm 1986 trở đi cây ngô đông đã đứng vững trên diện tích cấy hai vụ lúa. Từ chỗ 40 mẫu năm 1986 nay vụ đông ở Đồng Hóa đã trở thành vụ thứ 5 ăn chắc với diện tích 550 mẫu bằng 1/3 diện tích cây trồng. Thành công của HTX Trung Đông là một động lực to

lớn làm thức dậy tiềm năng của Đồng Hới nói riêng và của cả huyện Kim Bảng nói chung. Nông nghiệp thực sự đã trở thành mặt trận hàng đầu như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 16 đã chỉ rõ. Đồng Hới đã trở thành điểm sáng về thâm canh cây lúa. Một xã điểm toàn diện của huyện và tỉnh Nam Hà.

Năm 1988 sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về mọi mặt của Đồng Hới, huyện ủy Kim Bảng đã cho ba HTX nông nghiệp sát nhập thành một HTX nông nghiệp toàn xã lần thứ hai mang tên: Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Hới.

Với sự chỉ đạo tập trung của đảng bộ, với đà thắng lợi về thâm canh của HTX Trung Đồng, chúng ta đã thực sự có một kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo trong nông nghiệp. Bộ máy từ xã tới ban quản trị đã thực sự đoàn kết lãnh đạo nhân dân đi lên làm ăn theo định hướng kinh doanh xã hội chủ nghĩa, dần dần xóa bỏ tệ làm ăn quan liêu bao cấp chuyển sang hoạch toán kinh doanh XHCN. Cũng năm 1988, tỉnh Hà Nam Ninh ⁽¹⁾ đã mở hội nghị tại xã nhà để học tập kinh nghiệm trồng ngô đồng trên chân hai lúa. Nhiều

(1) Năm 1976 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình sát nhập thành tỉnh Hà Nam Ninh.

đoàn cán bộ của tỉnh bạn kể cả một số tỉnh miền Nam cũng về thăm quan học tập.

Riêng về năng suất lúa, Đồng Hóa đã đưa các giống mới vào cấy phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng của quê hương như NN8, CR203, kết hợp phòng trừ sâu bệnh nên năm 1988 trở lại đây Đồng Hóa đã đạt 6 tấn, 7 tấn, 8 tấn trên một ha gieo trồng. Vụ chiêm năm 1992 và 1993 đã cho một vụ bội thu đạt 9,6 tấn/ha cả năm.

Thành công của xã Đồng Hóa trong nông nghiệp đã làm cho bộ mặt làng xóm thay đổi nhanh chóng.

Trước hết phải nói tới giao thông. Trước đây người ta gọi Đồng Hóa “6 tháng đi chân, 6 tháng đi tay” nay hầu hết các đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, đường liên thôn, liên xã được đá hóa. Trong hai năm 1992 — 1993 Đồng hóa đã xây dựng hơn 4 km đường bằng bê tông và đá cấp phối.

Về văn hóa xã hội: Chúng ta đã có một mạng lưới điện hoàn thiện. Cả xã đã có điện thắp sáng cho sinh hoạt của nhân dân. Cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã được nâng cao. Nhiều điển hình làm kinh tế giỏi xuất hiện, nhân dân ta đã biết lo toan tính toán để làm ăn. Đặc biệt là từ khi có khoán 10 của Đảng như một luồng sinh khí mới tiếp thêm sức mạnh cho người nông dân. Họ yên tâm

phần khởi lao động trên những thửa ruộng của mình. Chính vì thế đời sống của người dân Đồng Hóa lại được nâng cao.

Hiện nay cả xã đã có hơn 200 gia đình có ti vi, nhiều gia đình có ti vi màu, đầu videô, hơn 100 xe máy các loại, 90% dân số đã có cát sét và radio hàng ngày theo dõi tin tức. Nhiều gia đình trở nên giàu có như ở thôn Lạc Nhuế, Yên Lạc v.v... 60% số hộ có nhiều thứ tiện nghi sinh hoạt đất tiên, cả xã có tới 98% nhà xây lợp ngói. Quê hương thật sự đã trù phú ấm no.

Trước cách mạng tháng Tám Đồng Hóa chỉ có hơn 10 người học hết xectivien (tương đương lớp 5) không có trường học cho con em nhân dân, nay cả xã đã xây dựng được trường cấp II hai tầng, trường cấp I xây tiêu chuẩn cấp 4, thu hút 1.300 con em của nhân dân tới lớp học. Ngoài ra hàng năm xã có từ 15 — 20 con em vào học cấp III.

Cả xã có hơn 200 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, nhiều người đã trở thành nhà khoa học, kỹ sư, bác sỹ đang công tác khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó có 2 người là phó tiến sỹ khoa học. Nhiều người đảm nhận các chức vụ ở Cục, Vụ, và các cơ quan quản lý của Đảng và Nhà nước. Năm 1988 đã xây dựng được khu ao cá Bác Hồ và xây dựng được

ngôi nhà truyền thống của lực lượng vũ trang tại khu vực chùa Yên Lạc.

Về chính sách hậu phương quân đội, Đảng bộ và nhân dân ta sống có thủy có chung, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Năm 1983 chúng ta đã rời nghĩa trang liệt sỹ từ Văn Chỉ Phương Xá về khu trung tâm văn hóa của xã, tại xóm 13 thôn Phương Xá. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, nó cổ vũ tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đồng thời đây còn là một công trình ghi nhớ công ơn của những người con quê hương thân yêu đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại hòa bình tự do cho muôn đời thế hệ mai sau:

Trong giai đoạn lịch sử từ 1976 — 1989 (trong cơ chế bao cấp) chúng ta đã đóng góp với Nhà nước trên 3 triệu tấn thóc và 100 ngàn tấn thịt lợn, vượt mức kế hoạch Nhà nước giao mỗi năm từ 5 — 10%. Xứng đáng là xã điểm toàn diện của huyện, tỉnh. Đặc biệt về mặt trận sản xuất nông nghiệp, xã luôn luôn dẫn đầu toàn huyện Kim Bảng.

Từ năm 1976 — 1991 xã ta đều được công nhận là xã điểm, đảng bộ vững mạnh, được thưởng 3 huân chương lao động, 27 lá cờ thi đua, nhiều bằng khen, giấy khen của huyện, tỉnh và Trung ương. Thành tích

đó là sản phẩm trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Hóa, niềm tự hào của những thế hệ mai sau.

Trong quá trình vận động của lịch sử, bên cạnh những thành tích ngời sáng mà Đảng bộ, nhân dân trong xã đã lập nên bằng trí tuệ công sức và cả máu xương của mình thì cũng phát sinh một nhóm phần tử xấu cản trở sự phát triển của lịch sử xã nhà. Đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa ai cũng cảm thông đau buồn khi quê hương đã xảy ra những vụ việc gây rối trật tự trị an thôn xóm do tên Trịnh Văn Khải ở thôn Lạc Nhướ cầm đầu trong suốt thời gian từ đầu năm 1991 đến giữa năm 1992.

Đảng bộ Đồng Hóa có những chủ quan, lệch lạc trong công tác vận động quần chúng, dẫn tới những phần tử xấu trong xã lợi dụng dân chủ, lợi dụng thời cơ trong công cuộc đổi mới của đất nước đã làm cho tình hình chính trị xã hội trong xã mất ổn định. Chúng đòi chia lại ruộng, đòi tách hợp tác xã nông nghiệp, chúng lập raban 447 gọi là để “chống tham nhũng” nhưng thực chất là kim hãm sự đi lên của đảng bộ và nhân dân trong xã, làm cho nhân dân lao động giảm lòng tin với đảng bộ và chính quyền.

Song với sự chỉ đạo chặt chẽ của huyện ủy và UBND huyện Kim Bảng. Được các cấp các ngành của tỉnh giúp đỡ bọn gây rối trị an đã bị bắt, phải cúi đầu

nhận tội. Bọn chúng đã phải chịu những hình phạt thích đáng của pháp luật.

Qua những vụ việc trên Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Hóa đã rút ra được những bài học và kinh nghiệm là:

Phải luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình mà Bác Hồ đã dạy. Phải biết dựa vào dân, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân, lắng nghe những ý kiến đóng góp, phê bình của nhân dân. Có như vậy Đảng bộ mới hoàn thành nhiệm vụ là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy và chỉ đạo của Tỉnh ủy Nam Hà, tháng 4-1992 đảng bộ xã Đồng Hóa đã được kiện toàn và đi vào ổn định, tiếp tục giữ vững ngọn cờ lãnh đạo. Chính quyền được củng cố và giữ vững. Đảng bộ và chính quyền lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình với mục tiêu: Phấn đấu đưa xã nhà trở lại vị trí xứng đáng của nó như những năm tháng đã đi qua.

Với quyết tâm đó, năm 1993 xã Đồng Hóa đã vững bước đi lên hoàn thành mọi nhiệm vụ của trên giao phó. Chính vì thế mà hội nghị tổng kết của huyện Kim Bảng năm 1993 Đồng Hóa lại ngời lên trở thành điểm sáng, một xã toàn diện của huyện. Xã Đồng Hóa

đã thực hiện được lời của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Xuân Sơn tháng 11 năm 1993 khi về thăm Đồng Hòa đã nói: "Đồng Hòa trước đây là một xã điểm toàn diện của huyện của Tỉnh, thời gian qua phong trào bị lắng xuống. Song với quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã, phát huy truyền thống quê hương phải phấn đấu vươn lên, giữ vững phong trào để vẫn xứng đáng là điểm sáng toàn diện của huyện Kim Bảng".

Được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, Đồng Hòa đã đi vào ổn định. Đảng bộ và nhân dân trong xã kiên quyết khắc phục những khó khăn, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, xã hội. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, củng cố các tổ chức quần chúng. Xã đã bám sát vào các Nghị quyết 03, 04, 05 của TW, Nghị quyết 20 của Huyện ủy để triển khai các văn bản pháp luật của Nhà nước, đưa chủ trương chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Trước hết củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể quần chúng, như : Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, đoàn TNCSHCM, Hội người cao tuổi... Công tác tuyên truyền, giáo dục được coi trọng, hệ thống truyền thanh được củng cố để kịp thời động viên, cổ vũ, phong trào. Với quan điểm "mọi việc đều vì dân, do dân" ; "dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra". Từ đó đã lấy lại được niềm tin trong nhân dân.

Tình hình trong hai năm 1994 — 1995 Đồng Hóa thực sự đã đi vào ổn định phát triển và đi lên.

Thực hiện nghị quyết lần thứ 20 của BCH Huyện, Đảng ủy và UBND xã đã tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo vào sáu chương trình kinh tế xã hội. Với tiềm năng, thế mạnh của mình xã đã chú trọng vào ba chương trình :

- Chương trình lương thực, thực phẩm.
- Chương trình dân số và lao động.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt bốn chính sách Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, quan tâm củng cố từng chi bộ, từng thôn xóm ; Phổ biến các văn bản pháp luật bằng hệ thống truyền thanh, làm cho người dân hiểu để làm theo pháp luật. Từ bài học thực tế rút ra ở xã, công tác xây dựng Đảng được trú trọng hơn lúc nào hết, nhất là việc giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, đấu tranh phê bình và tự phê bình để nâng cao vai trò của mỗi Đảng viên. Đảng viên thực sự phải làm nòng cốt trong mọi phong trào cách mạng ở địa phương.

Trong nhiệm kì 1994 — 1995, Đảng bộ Đồng Hóa đã lãnh đạo nhân dân giành nhiều thành tích quan trọng, giữ vững và phát huy được truyền thống của quê hương.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp : Là một xã vốn có trình độ thâm canh, sau khi tình hình trong xã đã ổn định, nhân dân lại bắt tay vào lao động sản xuất, không còn những điều băn khoăn, trăn trở như những năm 1991 — 1992.

Vụ chiêm xuân 1994 năng xuất lúa đạt 54,6 tạ/ha, vụ mùa năm 1994 do ảnh hưởng nặng của thiên tai bão lụt, cây lúa không phát triển được nhưng cũng đạt 25 tạ/ha.

Với thế mạnh trồng ngô Đông dẫn đầu toàn huyện trong nhiều năm cho nên vào vụ lúa mùa năng suất thường giảm so với vụ lúa chiêm vì vậy Đảng ủy và UBND xã đã phát động phong trào : “Người người trồng vụ đông, nhà nhà trồng vụ đông”, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chính vì thế vụ đông ở Đồng Hóa vẫn lên xanh tốt trên những cánh đồng vừa bị ngập úng. Diện tích vụ đông 1994 đạt tới 650 mẫu, riêng ngô chiếm 450 mẫu, rau màu, khoai lang, khoai tây, đạt 200 mẫu, sản lượng màu quy ra thóc đạt 710 tấn, bù đủ sản lượng vừa bị bão lụt cướp đi. Do đó tháng 3 — 1995, đời sống của nhân dân ít gặp khó khăn, nhân dân không phải đói như nhiều năm trước. Lương thực đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng phong trào chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cũng chính nhờ vào vụ Đông mà nhiều gia đình đã phát triển chăn nuôi, tăng nhanh đàn lợn về số lượng, chất lượng. Năm 1994 — 1995, đầu lợn đạt 2600 —

3000 con, lợn nái trước đây có ít, chỉ một số hộ nuôi nay đã lên tới 300 con, nhiều gia đình mỗi năm bán 5,6 tạ lợn hơi, trị giá năm, sáu triệu đồng. Đàn vịt tăng nhanh, mỗi năm có tới 20 hộ nuôi vịt đẻ, hàng chục hộ nuôi vịt thịt, bình quân mỗi năm đàn vịt đạt 5 - 7 nghìn con.

Nhờ có chính sách chuyển đổi cơ chế trong nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã và HTX nông nghiệp đã tiếp tục đưa KHKT vào đồng ruộng, và xóa bỏ giống lúa cũ như mộc tuyền, DT10, C71 đưa các giống mới của Trung Quốc như ả 32, Q5, nên năng suất lúa đạt tới 250 kg/sào.

Tháng 10-1994, được sự giúp đỡ của trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, của phòng nông nghiệp huyện Kim Bảng, xã đã dành 2 khu vực : Đường giữa, Làn Vực vào làm thí điểm mô hình trang trại đạt kết quả khá. Khu vực Đường Giữa (Yên Lạc) giao cho 7 hộ, diện tích là 14 mẫu 3 sào ; khu vực Làn Vực (Đông Lạc) giao cho 4 hộ, diện tích là 12 mẫu 2 sào, bình quân mỗi hộ được vay vốn : 3,5 triệu đồng với lãi suất 1,2%/tháng. Kết quả sau một năm mỗi hộ bình quân trị giá trên 6 triệu đồng đã trả lại được vốn Nhà nước còn mỗi hộ thu 2,5 triệu đồng.

Đây là kết quả rất đáng khích lệ, từ đó khẳng định một hướng đi mới : Phải mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo mô hình VAC, xóa bỏ thế thuần nông thì đời sống của nhân dân Đồng Hóa mới đi lên được.

Trong năm 1994, toàn xã đã có trên 50 hộ làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại mà trở nên giàu có, thu hàng chục triệu đồng một năm. Đời sống của nhân dân trong xã ngày được nâng cao, thu nhập tính theo đầu người đạt 1,3 triệu đồng năm 1993 tăng lên 1,8 triệu đồng năm 1995. Sản lượng lương thực của xã đạt 6.300 tấn, bằng 1/10 sản lượng của toàn huyện Kim Bảng.

THỐNG KÊ

Năng suất lúa và bình quân lương thực qua các năm (1986-1995)

Số TT	Năng suất lúa cả năm (tạ/ha)	Bình quân lương thực (kg/người)
1986	78	410
1987	78,3	430
1988	77,3	430
1989	80,0	450,0
1990	80,5	506
1991	46,1	436
1992	86,0	546
1993	96,0	584
1994	80,0	515
1995	102,0	620

Trong sự nghiệp giáo dục - Y tế - Văn hóa, xã
Đồng Hóa cũng có những cố gắng lập nhiều thành
tích rất đáng khích lệ.

— Về giáo dục : Là một xã có truyền thống hiếu
học, được Đảng và Nhà nước quan tâm, sự nghiệp
giáo dục của Đồng Hóa phát triển mạnh, trường phổ
thông cấp I, cấp II, nhiều năm là trường tiên tiến của
huyện Kim Bảng.

Ngành mầm non được củng cố, thu hút các cháu
nhỏ trong xã đến lớp, làm yên lòng các bậc cha mẹ.
Trường mầm non xã Đồng Hóa là một trong những
trường khá của huyện.

Năm 1995 cả hai ngành học phổ thông và mầm
non số học sinh đến lớp đạt 99,5%, riêng học sinh
cấp 2 đạt 58%, so với kế hoạch đề ra là 60%. Cơ sở
vật chất ngày một phát triển, hoàn thiện, tháng 10
năm 1994 trường cấp I được xã xây thêm 4 phòng học
(nhà cấp 4) ở thôn Đồng Lạc, rất thuận tiện cho các
cháu nhỏ đến trường.

Tính đến hết năm 1995, xã đã đầu tư cho sự
nghiệp giáo dục là 2,1 tỷ đồng. Đây là một nỗ lực hết
sức to lớn của Đảng ủy, UBND xã và nhân dân Đồng
Hóa, khẳng định tính ưu việt của chế độ XHCN và sự
quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể.

— Về công tác y tế - xã hội : Đi đôi với sự nghiệp phát triển kinh tế, Giáo dục, công tác y tế - xã hội cũng là nhiệm vụ quan trọng mà nghị quyết lần thứ 20 của BCH huyện Đảng bộ đã chỉ rõ : Công tác y tế dân số và lao động cần phải được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm giải quyết, vừa chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân vừa thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Đồng Hóa đã làm tốt công tác vận động tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh xuống mức thấp nhất. Xã đã có mạng lưới công tác viên y tế ở mỗi thôn xóm, vừa làm công tác tuyên truyền vận động vừa có trình độ chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cộng đồng ⁽¹⁾.

Chính vì thế, tỷ lệ phát triển dân số từ 1,7% năm 1993 xuống 1,57% năm 1995.

Các cháu ở độ tuổi dưới 6 tuổi theo định kỳ đều được tiêm vắc xin phòng bệnh mà ngành y tế đề ra.

Phong trào nước sạch nông thôn được xã quan tâm chỉ đạo. Nhiều gia đình đã có giếng khoan, giếng khơi

-
- (1) - Phương xá có ông : Dương Văn Lanh
- Yên Lạc có ông :
- Phương Lâm có ông : Nguyễn Ngọc Giao
- Lạc Nhướ có ông : Lê Thành

dùng trong sinh hoạt. Năm 1995 cả xã đã có 730 hộ được dùng nước sạch đạt 35 %.

Với thành tích trên, Đồng Hóa được công nhận là một trong bốn xã có phong trào Y tế khá của huyện Kim Bảng.

Cùng với sự phát triển kinh tế, giáo dục, đời sống văn hoá-xã hội của người dân xã Đồng Hóa trong hai năm 1994 — 1995 đã nâng cao rõ rệt. Là một vùng quê đông chiêm trũng vấn đề giao thông là một công tác rất quan trọng và bức xúc trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Hưởng ứng phong trào 3 năm (1995 - 1997) làm giao thông của tỉnh Nam Hà, năm 1995 Đồng Hóa đã đầu tư tới 2 tỷ đồng bằng nguồn vốn của nhân dân đóng góp và Nhà nước hỗ trợ, hoàn thành 2,75 Km đường nhựa Biên Hòa, 6,5 Km đường liên thôn bằng bê tông, đá cấp phối, các ngõ trong thôn xóm hầu hết được bê tông hóa hoặc lát gạch nghiêng, đường ra đồng được rải đá với tổng chiều dài 7,5 Km. Hệ thống giao thông trong xã được hoàn thiện nâng cấp đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, rất thuận tiện cho việc giao lưu với bên ngoài, tạo điều kiện cho kinh tế địa phương hòa nhập với nền kinh tế thị trường của xã hội, góp phần tăng nhịp độ phát triển mọi mặt trên quê hương Đồng Hóa.

Trong hai năm 1994 - 1995 với phong trào xây dựng nông thôn mới, nghị quyết TW 5 đã đi sâu vào cuộc sống của nhân dân trong xã Đồng Hóa hôm nay đã thực sự “thay da, đổi thịt”, đời sống nhân dân ấm no, mọi người phấn khởi yên vui, hăng hái tham gia các phong trào cách mạng. Đảng ủy và UBND xã còn thường xuyên quan tâm đến việc làm sao nâng cao đời sống của các gia đình chế độ, chính sách, những gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây là một chính sách xã hội to lớn mà Nhà nước ta rất coi trọng.

Bằng tình cảm “uống nước nhớ nguồn”, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được khơi dậy. Năm 1994 xã còn 11 gia đình thuộc đối tượng chính sách gặp khó khăn về kinh tế, nhà ở còn tranh tre vách đất. Xã đã phát động xây dựng quỹ từ thiện, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể quần chúng đóng góp tiền của để giúp đỡ các gia đình trên xóa bỏ nhà tranh vách đất. Đến năm 1995 toàn bộ 11 gia đình được xã giúp đỡ mỗi hộ 1 triệu đồng, đã xây dựng sửa sang nhà ở bằng gạch ngói khang trang, thoáng mát sạch đẹp.

Phong trào “xóa đói giảm nghèo” được phát động, trên cơ sở tình làng nghĩa xóm đã được toàn dân phấn khởi tích cực tham gia. Được quý hỗ trợ cho vay của Ngân hàng và thông qua hoạt động của các

đoàn thể, nhiều gia đình ở Đồng Hóa đã được vay tiền để làm kinh tế với lãi xuất thấp từ 0,6% - 2,8%/tháng. Nhờ đó mà cuộc sống kinh tế từng bước đi lên. Nhiều gia đình đã thoát khỏi cảnh nghèo túng trước đây.

Mục tiêu xóa đói giảm nghèo lần đầu được thực hiện. Năm 1993 cả xã có 12% số hộ đói năm 1995 còn 4,8%. Hiện nay toàn xã không còn hộ đói. Số hộ giàu tăng nhanh, năm 1993 chiếm 7,2%, đến năm 1995 lên tới 10,2% bằng 207 hộ. Xã xuất hiện nhiều gia đình, cá nhân làm kinh tế giỏi, các hộ này luôn đi đầu trong công tác xây dựng quỹ nhân đạo hoặc cho bà con lối xóm vay không lấy lãi.

Bên cạnh cuộc sống về vật chất không ngừng được cải thiện thì cuộc sống tinh thần của nhân dân trong xã cũng ngày một nâng cao. Các lễ hội văn hóa, thể thao, truyền thống được khôi phục như : đô vật ở Phương Lâm, bơi chải ở Yên Lạc, câu cá ở Lạc Nhuế, hát chèo ở Phương Xá... Đây là những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, của cha ông, của cội nguồn mang đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua hoạt động này mà góp phần làm cho tâm đức của người dân Đồng Hóa ngày một trong sáng, nhân ái hơn.

Đảng ủy, UBND xã đã vận dụng sáng tạo các văn bản luật pháp của Nhà nước, khơi dậy truyền thống đoàn kết thương yêu nhau trên cơ sở thành lập các tổ



*Ban chấp hành Đảng ủy khóa XVIII
Duyệt, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ xã*

chức quần chúng. Năm 1994 các tiểu ban hòa giải được thành lập tới từng thôn xóm. Các câu lạc bộ những người cao tuổi được thành lập ở 5 thôn, thu hút đồng đảo các cụ tham gia. Các cụ đã thấy đây là một tổ chức phù hợp với người già, chính vì thế tình cảm giữa người già được gắn bó với nhau hơn. Các tổ chức đoàn thể quần chúng như hội phụ nữ, đoàn TNCSHCM, Hội cựu chiến binh cũng thành lập CLB để thu hút mọi tầng lớp nhân dân, từ đó mà đường lối chủ trương, chính sách và các tiến độ KHKT trong nông nghiệp đi sâu tới từng người, từng gia đình.

Song song với công tác chỉ đạo xây dựng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện các chính sách xã hội, văn hóa, xã thường xuyên duy trì trung đội Quyết thắng làm công tác giữ gìn trật tự, bảo vệ an ninh thôn xóm.

Lực lượng này thực sự đã trở thành nòng cốt để bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân. Để đảm bảo hoàn thành tốt các mặt công tác của xã điều quan trọng nhất là phải chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thực tế của nhiệm kỳ 1991 - 1993 đã để lại cho Đảng bộ Đồng Hóa những bài học xương máu. Vì vậy trong lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ đã bám sát các nghị quyết của cấp trên, vận dụng phù hợp và sáng tạo vào tình hình thực tế của địa phương. Nhiệm

kỳ 1994 - 1995 (khóa 17) của BCH Đảng bộ Đồng Hới đã đề ra những mục tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, quyết tâm giữ vững danh hiệu xã vững mạnh toàn diện của huyện Kim Bảng.

Ban chấp hành Đảng bộ xã được kiện toàn gồm phần lớn là Đảng viên trẻ (độ tuổi bình quân 38,5), có trình độ văn hóa hết cấp 2 và cấp 3, có chuyên môn về khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế là 30%. Đội ngũ cán bộ từ xã, HTX, đến thôn xóm đều được củng cố chất lượng. Đảng bộ xã duy trì nề nếp sinh hoạt đều đặn, hàng tháng chi bộ sinh hoạt, hàng quý Đảng bộ đều học tập nghị quyết mới để nâng cao nhận thức, vai trò đầu tàu gương mẫu của mỗi đảng viên.

Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới, trong hai năm 1994-1995 Đảng bộ Đồng Hới đã kết nạp 23 quần chúng ưu tú vào đội ngũ của Đảng, đưa số đảng viên của Đảng bộ lên tới 310 đồng chí, sinh hoạt ở 14 chi bộ nông nghiệp và 2 chi bộ chuyên môn.

Đi đôi với công tác phát triển Đảng, Đảng bộ Đồng Hới trong nhiệm kỳ 1994-1995 đã đưa ra khỏi Đảng 6 đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc thoái hóa biến chất để giữ gìn uy tín và sự trong sạch của tổ chức Đảng.

Rõ ràng thời kỳ 1994-1995 Đảng bộ Đồng Hòa thực sự đã vươn lên trở thành Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó. Lần đầu tiên Đảng bộ xã vinh dự có đồng chí bí thư Đảng ủy Trần Tuấn Quát được bầu vào BCH huyện Đảng bộ Kim Bảng khóa 21 nhiệm kỳ 1996 - 2000. Đây là một vinh dự cho Đảng bộ và nhân dân Đồng Hòa, niềm tự hào của mỗi Đảng viên trong toàn Đảng bộ Đồng Hòa.

Năm mươi năm kể từ khi nước nhà được độc lập, bốn mươi tám năm kể từ ngày chi bộ Đảng đầu tiên ở Đồng Hòa ra đời, Đảng bộ Đồng Hòa đã trưởng thành, đi lên. Tuy có lúc khó khăn vấp vấp nhưng chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, khi Đảng bộ và nhân dân kiên quyết đứng lên tẩy trừ lũ cơ hội, chống phá phong trào thì Đồng Hòa lại vững bước tiến lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu. Đảng bộ và nhân dân Đồng Hòa đã kiên trì phấn đấu xây dựng quê hương “đồng trắng nước trong” xưa kia thành một xã ấm no về kinh tế, vững mạnh về chính trị. Đồng Hòa đã trở thành xã điểm toàn diện của huyện Kim Bảng.

KẾT LUẬN

Đồng Hóa là một vùng đất đã có trên 2000 năm lịch sử. Hàng nghìn năm đó ông cha ta đã “khai sơn phá thạch” san đồi vượt đất, cải tạo ruộng đồng, chịu đựng bao lam lũ, vất vả “Một nắng hai sương” và cả sự đói nghèo, bệnh tật luôn luôn đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây. Song vượt lên tất cả là sức sống phi thường của người dân Đồng Hóa không những đã để lại cho muôn đời con cháu mảnh đất yêu quý này mà cả những giá trị văn hóa, truyền thống đoàn kết, yêu nước, lao động cần cù và ý chí quật cường trước những bất công tàn bạo của kẻ thù.

Nhưng cho đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đời sống của nhân dân trong xã vô cùng tăm tối, khổ cực. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân, đem lại độc lập, tự do, cơm áo hòa bình cho mọi người dân lao động. Quê hương Đồng Hóa cũng từng bừng phấn khởi đón chào cách mạng, hòa cùng bước tiến của cả nước. Nhân dân Đồng Hóa thực sự đổi đời từ đây . Tháng 10/1947, chi

bộ Đảng ở Đồng Hới đã ra đời, đánh dấu một bước phát triển rất quan trọng trên con đường thực hiện ánh sáng của Đảng. Từ đó quê hương đã có một tổ chức chi bộ Đảng tiên phong lãnh đạo, đưa chủ trương đường lối chính sách của Đảng trực tiếp đến với nhân dân Đồng Hới. Đó là nhân tố cơ bản quyết định sự thành công quá trình trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Đồng Hới.

Trải qua 9 năm trường kỳ gian khổ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ nhân dân Đồng Hới đã vượt qua những thử thách to lớn, chịu đựng nhiều gian khổ hy sinh về người và tài sản. Kẻ thù đã gây ra bao tội ác chất chồng cho quê hương, trong 5 thôn của xã đều bị chúng huỷ diệt hoàn toàn. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, người dân Đồng Hới vẫn một lòng tin yêu Đảng, theo đảng để cùng cả nước làm nên chiến thắng “Điện Biên lịch sử” kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm giành thắng lợi vẻ vang. Trong kháng chiến đây ác liệt ấy đã có bao người dân Đồng Hới ngã xuống, bao người con thân yêu của quê hương ra đi cầm súng không bao giờ trở lại. Máu và nước mắt của người dân Đồng Hới đã tô thắm trang sử vàng truyền thống Cách mạng. Biểu hiện sâu sắc rõ nét về tinh thần quật cường của một vùng quê Cách mạng là

Đồng Hóa trở thành cơ sở của Đảng trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Lòng người dân Đồng Hóa đối với Đảng thật sắt son chung thủy, nghĩa tình.

Bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng quê hương tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa, đồng thời tích cực chi viện sức người sức của cho miền Nam và sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mĩ, Đồng Hóa vẫn thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, chấp hành chính sách và nghĩa vụ đầy đủ với Nhà nước. Đời sống của nhân dân ngày càng no ấm, quê hương ngày thêm đổi mới "thấm thịt tươi da", đời sống văn hóa của nhân dân không ngừng nâng cao.

Trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc, Đồng Hóa đã có 165 người con hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho độc lập, tự do của Tổ quốc, 49 đồng chí thương binh đã cống hiến một phần thân thể và 78 đồng chí còn mang trong mình bệnh tật cho sự nghiệp vĩ đại của Tổ Quốc. Nhiều gia đình có tới 2 con là liệt sỹ. Xương máu và cuộc đời những người con trung hiếu đó đã làm rạng rỡ quê hương, tô thắm thêm lịch sử quê hương đầy tính thuyết phục. Đó là niềm tự hào của người dân Đồng Hóa hôm nay. Đảng bộ và nhân dân

Đồng Hóa đời đời biết ơn các gia đình liệt sỹ đã cống hiến những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc hôm nay của quê hương.

Trong sự nghiệp dựng xây CNXH xã Đồng Hóa đã trở thành điểm sáng toàn diện của huyện Kim Bảng và của tỉnh Nam Hà. Chúng ta còn tiếp tục phấn đấu để giữ vững truyền thống đó. Từ những thắng lợi mà Đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa đã đạt được trong suốt quá trình đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước, chúng ta rút ra những nguyên nhân và bài học sau :

1. Trước hết là có sự lãnh đạo ^{đúng} sâu sát của Đảng bộ cấp trên và tinh thần, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh của Đảng bộ địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, huyện vào tình hình cụ thể của xã.

2. Nhân dân Đồng Hóa có truyền thống đoàn kết, cần cù siêng năng lao động, chăm chỉ học tập vươn lên trong khó khăn gian khổ, một lòng tin yêu Đảng, đi theo Đảng đến cùng vì sự nghiệp xây dựng thành công XHCN.

3. Đảng bộ luôn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng và quan tâm lắng nghe ý kiến của quần chúng,

tuyên truyền vận động nâng cao giác ngộ cách mạng cho quần chúng để mọi người dân đều ý thức tự giác thực hiện. Cán bộ Đảng viên từ xã, HTX đến thôn, xác định rõ vai trò đầu tàu gương mẫu, tham gia tích cực các phong trào địa phương.

4. Đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đổi mới, đưa khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác.

5. Kiên quyết, dũng cảm đấu tranh gạt bỏ những “con sâu mọt”, kẻ cơ hội, chống phá sự nghiệp đoàn kết toàn dân và sự lãnh đạo của Đảng bộ chỉ có như vậy mới, làm trong sạch đội ngũ cán bộ Đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời quan tâm chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ, trẻ bổ sung những cán bộ năng lực vào bộ máy lãnh đạo địa phương, tích cực phát triển đảng viên mới.

Chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Đồng Hóa có nhiều lúc thăng trầm, song với sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Đồng Hóa đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ để phấn đấu vươn lên, làm cho quê hương có nhiều biến đổi sâu sắc về đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Kiên quyết thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và

lãnh đạo, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”.

Cuốn lịch sử nhỏ này đã ghi lại những chặng đường đi lên đầy khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh thật vô cùng vẻ vang. Đây là niềm tự hào và hạnh phúc của mỗi người dân xã Đồng Hóa. Mỗi khi “ôn cố tri tân” ta lại như trở về với tháng năm đã qua của lịch sử quê hương mà nhìn về tương lai tốt đẹp. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Hóa sẽ phấn đấu đoàn kết tin tưởng đi lên dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, để thế hệ mai sau viết tiếp những trang sử huy hoàng.

PHỤ LỤC

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG TRONG CÁC THỜI KỲ

— 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho xã về thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

— 2 Huân chương Lao động hạng Ba cho HTX nông nghiệp Trung Đồng về thành tích sản xuất nông nghiệp.

— 1 Huân chương chiến công hạng.....cho xã về thành tích xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ Quốc.

— 20 lá cờ thưởng thi đua các loại về các thành tích như :

+ Xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

+ Xây dựng lực lượng vũ trang.

+ Xây dựng xã toàn diện.

— 72 Huân huy chương các loại cho cán bộ Đảng viên và nhân dân trong toàn xã.

7 GIA ĐÌNH CƠ SỞ KHÁNG CHIẾN GỒM :

— *Thôn Yên Lạc :*

+ Gia đình ông Phạm Văn Mít

+ Gia đình ông Chu Yến Toàn

+ Gia đình ông Chu Văn Hồ

— *Thôn Phương Xá :*

+ Gia đình bà Lê Thị Gái

+ Gia đình ông Nguyễn Văn Xi

— *Thôn Lạc Nhuế :*

+ Gia đình ông Dương Văn Bằng

+ Gia đình bà Nguyễn Thị Pã

QUÂN SỐ THAM GIA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG XÃ ĐỒNG HÓA

Thời kỳ	Số nhập ngũ	Liệt sỹ	Thương binh
Chống Pháp	95	29	2
Chống Mỹ	618	134	47
Bảo vệ Tổ quốc	654	2	
Tổng cộng:	1.367	165	49

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA XÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THÀNH

Thời gian	Tên cơ sở vật chất	Trị giá	Ghi chú
8-1973	Khánh thành trụ sở UBND xã		
27-7-1983	Khánh thành nghĩa trang liệt sỹ		
4-1985	Khánh thành trạm biển thể Nam Đồng		
7-1986	Khánh thành trạm biển thể Trung Đồng		
9-1988	Khánh thành trạm biển thể Bắc Đồng		
1992 - 1993	Các đường liên thôn được đá hóa và bê tông hóa		
18-8-1992	Khánh thành trường phổ thông cấp II cao tầng		

**DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ GIỮ CHỨC VỤ
BÍ THƯ CHI BỘ — ĐẢNG ỦY XÃ (1945 — 2000)**

STT	Họ và tên	Thời gian	Quê quán	Ghi chú
1	DƯƠNG HUY TĂNG	1945 — 1946	Phương Xá	chết
2	TRẦN VĂN OÁNH	1946 — 1950	Phương Xá	chết
3	NGUYỄN VĂN ĐỆ	1950 — 1952	Nhật Tựu	chết
4	VŨ VĂN NHƯỢNG	1952 — 1953	Chưa rõ	
5	ĐỒNG CHÂU	1953 — 1954	Thanh Hóa	
6	NGUYỄN TRỌNG XI	1954 — 1955	Phương Xá	chết
7	ĐOÀN VĂN THẠC	1955 — 1960	Yên Lạc	
8	NGUYỄN VĂN THỂ	1960 — 1964	Kim Bình	
9	ĐOÀN VĂN THẠC	1964 — 1968	Yên Lạc	
10	DƯƠNG VĂN TUYẾN	1968 — 1970	Tương Lĩnh	
11	NGUYỄN VĂN NHẤT	1970 — 1972	Kim Bình	
12	DƯƠNG VĂN LIÊN	1972 — 1979	Phương Xá	
13	ĐINH VĂN TOÀN	1979 — 1989	Phương Lâm	
14	KHỔNG VĂN CƠ	1989 — 1991	Phương Xá	
15	CHU ĐỨC THO	1991 — 1992	Đặng Xá	
16	DƯƠNG VĂN THẠCH	1993 — 1995	Yên Lạc	
17	TRẦN TUẤN QUÁT	1995 — 2000	Phương Lâm	

**DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ GIỮ CHỨC VỤ
CHỦ TỊCH XÃ (1945 - 2000)**

STT	Họ và tên	Thời gian	Quê quán	Ghi chú
1	DƯƠNG VĂN THÂM	1945 - 1946	Phương Xá	chết
2	CHU KHÁNH XƯƠNG	"	Yên Lạc	"
3	TRỊNH VĂN TRIỀN	"	Lạc Nhuế	"
4	ĐINH VĂN KỶ	"	Đồng Lạc	
5	NGUYỄN VĂN YẾN	1945 - 1946	Phương Lâm	
6	ĐINH XUÂN KỶ	1947 - 1948	Đồng Lạc	
7	CHU VĂN VẠN	1950 - 1951	Yên Lạc	
8	PHẠM VĂN NHƯỢNG	1951 - 1953	Chưa rõ	
9	NGUYỄN TRỌNG XI	1953 - 1956	Phương Xá	chết
10	TRẦN VĂN THÔNG	1956 - 1958	Lạc Nhuế	
11	NGUYỄN VĂN ĐÀI	1958 - 1962	Lạc Nhuế	
12	ĐINH CÔNG THẮNG	1962 - 1965	Phương Lâm	chết
13	NGUYỄN VĂN NINH	1965 - 1967	Lạc Nhuế	
14	DƯƠNG VĂN LIÊN	1967 - 1972	Phương Xá	
15	ĐINH XUÂN TOÀN	1972 - 1979	Phương Lâm	
16	LÊ ĐÌNH DƯƠNG	1979 - 1981	Lạc Nhuế	
17	KHÔNG VĂN CƠ	1981 - 1989	Phương Xá	
18	LÊ XUÂN VINH	1989 - 1991	Yên Lạc	
19	TRẦN TUẤN QUÁT	1992 - 1995	Phương Lâm	
20	ĐINH XUÂN HẢO	1996 - 2000	Đồng Lạc	

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐỒNG HÓA
KHÓA 18

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	TRẦN TUẤN QUÁT	HUV - Bí thư Đảng bộ xã
2	ĐỖ ĐỨC THUẬN	TV Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực
3	NGÔ THANH HẢI	TV Đảng ủy
4	TRẦN HỒNG TỬ	TV Đảng ủy
5	ĐINH XUÂN HẢO	TV Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
6	PHẠM VĂN DUNG	Đ. U.V
7	NGUYỄN VĂN THƠ	Đ. U.V
8	TẠ XUÂN TRƯỜNG	Đ. U.V
9	TRƯƠNG XUÂN ĐÁP	Đ. U.V
10	CHU ĐỨC KHẢI	Đ. U.V
11	TRỊNH VĂN THỤ	Đ. U.V
12	ĐINH VĂN THẮNG	Đ. U.V
13	TRƯƠNG VĂN HÙNG	Đ. U.V
14	NGUYỄN NGỌC GIAO	Đ. U.V
15	TRẦN THỊ NGHỊ	Đ. U.V

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
LỜI NÓI ĐẦU	5
CHƯƠNG I : Khái quát tình hình đặc điểm kinh tế - chính trị - xã hội của xã Đồng Hóa	7
CHƯƠNG II : Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Đồng Hóa cùng nhân dân cả nước giành chính quyền cách mạng tháng 8-1945. Đồng thời tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)	26
CHƯƠNG III : Đồng Hóa khôi phục kinh tế củng cố chính quyền nhân dân : Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Và đồng thời chi viện cho miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai (1954 - 1975)	76
CHƯƠNG IV : Hòa bình thống nhất nước nhà Đồng Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng đi lên xây dựng CNXH trên quê hương. Đời sống nhân dân ngày một no ấm - hạnh phúc (1975 - 1995).	110
KẾT LUẬN	136
PHỤ LỤC	142

In 400 cuốn tại công ty in Nam Hà. Số in 1621. Số xuất bản 58 In xong và nộp lưu chiểu tháng 1-1997